



KM NEWS LETTER



ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือนมิถุนายน 2554



- @ คอลัมน์พิเศษ ----- 1
- @ ได้อะไรจาก เวที KM สัญจร
ครั้งที่ 4/2554 (ต่อหน้า 2) --- 1
- @ สังคม KM ----- 2
- @ ลานแลกเปลี่ยน ----- 2
- @ ประธาน KM ขวนคุย ----- 3
- @ ชุบชีบ KM ----- 3
- @ จับเข้าคุยกับ
KM NEWS LETTER --- 3
- @ เวที KM สัญจร
ครั้งที่ 3/ 2554 ----- 4

ลูก : แม่ครับ ภาษาอังกฤษของผมก้าวหน้ามากแล้วครับ
 แม่ : ลูกรู้ได้ยังไง...
 ลูก : วันนี้มีฝรั่งมาพูดกับผมครับ
 แม่ : แล้วลูกรู้หรือว่า...เขาพูดว่ายังไง...
 ลูก : ผมรู้ว่า...เขากำลังพูดภาษาอังกฤษครับ...555

คอลัมน์พิเศษ

คัดเลือกหน่วยงาน KM ดีเด่น ประจำปี 2554

การคัดเลือกหน่วยงาน KM ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2554 ของกรมส่งเสริมการเกษตร กำลังจะเริ่มขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม - วันที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานระดับจังหวัด และคณะทำงานตรวจประเมินผลการดำเนินงานฯ ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานระดับกอง/สำนัก/เขต

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ได้มีมติที่ประชุมโดยเห็นชอบร่วมกันให้มีการดำเนินการเพื่อ "คัดเลือกผลงานการจัดการความรู้" ของหน่วยงานย่อยทั้งในระดับจังหวัดและในระดับส่วนกลาง รวม 7 หน่วยงาน พร้อมทั้งให้มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยนผลงานดังกล่าวในเวทีวิชาการ ตลอดจนมีการรับรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการขับเคลื่อน KM สู่การทำงานของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร รวมทั้งเป็นการค้นหาและจัดเก็บ Best Practice ไว้ในคลังความรู้ขององค์กรของแต่ละรอบปี ดังนั้น จึงได้กำหนดกรอบเนื้อหา รวม 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการพัฒนางาน ส่วนหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ผลงาน/ผลสัมฤทธิ์ตอบสนองต่อเป้าหมาย ผลงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/ภารกิจ ใช้ KM แล้วทำให้งานดีขึ้น และเกิดองค์ความรู้ใหม่ จึงขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่วนรายละเอียดติดตามได้ใน <http://km.doae.go.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ระดับเขต 6 เขต และ 0-2579-9524 (กองวิจัยฯ)

ได้อะไรจาก KM สัญจร ครั้งที่ 4/2554



การจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ได้เริ่มกระบวนการจาก ผอ.สุภัญญา อธิปอนันต์ (ประธานคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้) กล่าวทักทายและเล่าถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาและผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการจัดเวทีในครั้งนี้ หลังจากนั้น ผอ.บุญรัตน์ สุขมาก ได้นำเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับ Mind map คืออะไร โดยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราคิดและเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมเวทีได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเขียน Mind Map จากตัวอย่าง Mind Map ที่สมบูรณ์แบบ มีการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อร่วมกันระดมความคิด แล้วนำมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ส่วนหลักเกณฑ์การเขียน Mind Map โดย คุณภักดิ์ญญา โสมภีร์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดวางกระดาษ การวาดภาพ การกำหนดประเด็นหัวเรื่อง การแตกประเด็นย่อยเป็นกิ่งก้านสาขา การตกแต่งเส้นและกรอบเนื้อหาข้อมูล และอื่น ๆ



หลังจากนั้นได้ให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติกันอย่างสนุกสนานทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เมื่อเสร็จแล้วก็จัดให้มีการนำเสนอผลงานของตนเอง เช่น Mind map เชิญชวนไปเที่ยวกรุงเทพฯกันม๊วย, Mind map พาไปเที่ยวเชียงใหม่ (สัมมนากอง), Mind map เที่ยวทะเลได้ใน 7 วัน และ Mind map การเลือกผู้ชาย เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการเสริมเคล็ดลับในการเขียน Mind Map โดย ผอ.สำราญ สารบรรณ โดยเน้นให้ฝึกเขียนบ่อย ๆ แล้วจะเกิดความชำนาญ ส่วนการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนเพื่อเผยแพร่ โดย คุณมนัส เสียงก้อง ซึ่งบรรยายภาคในเวที KM สัญจร ครั้งนี้จะมีความเป็นกันเองค่อนข้างมาก แต่ละคนได้ฝึกเขียน Mind Map กันอย่างตั้งใจ ซึ่งกองวิจัยฯ ได้มอบ CD "สุดยอดวิธีจำ ด้วยเทคนิค Mind Map" ให้เป็นรางวัลกับผู้เข้าร่วมเวทีด้วย...

ภักดิ์ญญา โสมภีร์ เขียน

สังคม KM

เสวนา KM ความก้าวหน้าในการรายงานผลงาน KM ของกอง/สำนัก/เขตและจังหวัด รอบ ๙ เดือนของปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ จึงขอความร่วมมือจากทุก ๆ หน่วยงานช่วยดำเนินงานจัดส่งเอกสารและบันทึกใน KM Online ให้ด้วยคะ

คัดเลือกหน่วยงาน KM ดีเด่น ปี'๕๔ จากเวทีประชุม คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบร่วมกันว่า ให้มีการคัดเลือกหน่วยงาน KM ดีเด่น ในปี 2554 โดยเขตเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานระดับจังหวัด 1 จังหวัด/เขต และกรมฯ พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานส่วนกลาง (กอง/สำนัก/เขต) 1 หน่วยงาน ถ้าท่านใดสนใจติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ <http://km.doae.go.th> ครับ

ควันทอง RW_๒ การจัดเวที RW_๒ ของเขต ๖ เขต ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยเขต ๔ จ.ขอนแก่น ได้เปิดเวที RW_๒ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแก่นอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการจัดเวทีดังกล่าวได้สร้างความตื่นตัวตื่นใจโดยนิมนต์พระนักเทศน์มาบรรยายพิเศษให้เจ้าหน้าที่ได้ฟังกัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม/คุณธรรมในการทำงานให้กับพวกเราเอง บรรยากาศสนุกมาก ๆ ค่ะ

ความเคลื่อนไหวของ KM จากการทำ Facebook จะเห็นได้ว่า ในขณะนี้เรามีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิกและใช้บริการกันจำนวนมาก และมีบางหน่วยงานในกรมฯ ได้ยกระดับ Facebook เป็นขององค์กรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นลานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวให้กับหน่วยงานตนเอง เช่น Facebook เกษตรสุพรรณบุรี, Facebook KM ของเขต 4 ขอนแก่น และ Facebook กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น จึงเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของงาน KM ที่กำลังเชื่อมโยงและยกระดับเป็น “ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านเวทีออนไลน์ (Facebook KM องค์กร)” ของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ.

ตักแต่น้ำข้าว

ลานแลกเปลี่ยน...



วิจัยในงานประจำ R2R2R...คิดให้เป็นวงกลม

หลายๆ ท่านคงเคยทราบเกี่ยวกับการวิจัยในงานประจำ Routine-to-Research หรือ R2R (หน่วยงานต่างๆ ก็กำลังฮิตติดลมบน) ผมก็ไม่ใช่นักวิจัยหรือเชี่ยวชาญอะไรเกี่ยวกับเจ้า R2R มากนัก เพียงแต่มีมุมมองที่จะมาแลกเปลี่ยนตามประสบการณ์ขอคิดขอเขียน... ผมเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้และรวบรวมไว้ใน **หนังสือสอนงานผ่านบล็อก** ซึ่งขอคัดเอาเนื้อหาย่อยๆ ตามความเข้าใจในตอนสรุปว่า

“...หากเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่ คิดงานส่งเสริมพัฒนาในพื้นที่ โดยการนำเครื่องมือการวิจัยมาใช้ทำงาน -วิจัย-ทำงาน -วิจัย... (R 2 R 2 R) หมุนวนงานประจำกับงานวิจัยควบคู่กันไปเรื่อยๆ เราก็จะทำงานอย่างมีความสุข มีงาน มีผลงานที่เป็นรูปธรรม งานที่มีอยู่ในรูปแบบเดิมก็จะไม่น่าเบื่อ โครงการ/กิจกรรมสำเร็จรูปต่างๆ ก็สามารถนำลงสู่เป้าหมายได้อย่างตรงจุด เพราะเราได้ศึกษาพื้นที่และข้อมูล รู้เหตุผล ความจำเป็นเร่งด่วนและแนวทางพัฒนาในบางประเด็นของปัญหาไว้บ้างแล้วนั่นเอง” (ที่มา <http://portal.in.th/famertoblog/pages/13459/>)

ประเด็นที่อยากจะนำมาแลกเปลี่ยนอยู่ที่ว่า ผมไม่ได้ใช้คำว่า R2R แต่ใช้ R2R2R แทน ซึ่งโดยนัยนั้น หมายถึงการคิดให้เป็นวงกลมเมื่อทำงาน แล้ววิจัยควบคู่กันไปแล้ว หลังจากนั้นก็นำผลการวิจัยกลับมาพัฒนางานที่ทำอยู่ วนเข้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทำงานนั้นๆ สำเร็จ หรือแก้ไขปัญหามาตอบโจทย์วิจัยเหล่านั้นได้ ไม่ได้เพียงแต่ทำงานวิจัยในงานประจำ เสร็จแล้วได้ผลงานเป็นรูปเล่มแล้วก็เก็บขึ้นหิ้งไว้เหมือนงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ทำๆ กัน งานวิจัยหากเราทำได้จะเป็น R สองตัว หรือสามตัวก็ล้วนเป็นประโยชน์ต่องานได้ทั้งสิ้น มาก-น้อย ขึ้นอยู่กับใจของคนทำงานว่าจะตั้งใจทำงานเพื่องานกันมากน้อยแค่ไหน...?

วีระยุทธ สมป่าสัก

เรียนรู้ Mind Map ในเวที KM สัญจร



เวที KM สัญจร ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการระดมความคิดเห็น จาก

ผู้เข้าร่วมเวที ด้วยเรื่องแนวทางสู่ความสำเร็จ ได้ข้อสรุปว่า ความสำเร็จเกิดจากความลงตัวของ ๔ องค์ประกอบหลัก คือ ๑) ความรู้ ความสามารถ ๒) ความมุ่งมั่นตั้งใจ ๓) โอกาส และ ๔) จริยธรรม โดยจริยธรรมเป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญที่สุด เนื่องจากความสำเร็จท่ามกลางสังคมที่ไร้จริยธรรมจะไม่มีคามหมายอันใดเลย

จากนั้นวิทยากรกระบวนกรได้แจ้งว่า ในวันที่นี้จะฝึกปฏิบัติกันในองค์ประกอบที่ ๑ เรื่องความรู้

ความสามารถ โดยจะฝึกปฏิบัติ การเขียน Mind Map ซึ่งได้เริ่มต้นจากการฉายภาพ Mind Map เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดในการเรียนรู้ ICT โดยให้แต่ละกลุ่มย่อยพิจารณาดูว่า จากภาพดังกล่าวของ หลักเกณฑ์การเขียน Mind Map นั้นน่าจะประกอบด้วย แนวทาง/วิธีการ/อุปกรณ์อะไรบ้าง เป็นการเรียนรู้แบบย้อนกลับโดยการลงมือวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอเป็นแนวทาง/วิธีการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการถอดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลาย ๆ กรณี จากการที่ผู้เข้าร่วมเวทีได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติในการเขียน Mind Map เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ก็มี **นายสำราญ สารบรรณ** ซึ่งมีความชำนาญการในเครื่องมือดังกล่าวมาร่วมเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำให้กำลังใจ และให้ข้อชี้แนะในการลงมือปฏิบัติ จึงทำให้เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะการเขียนกับการปฏิบัติเป็นของคู่กัน ตั้งข้อคิดที่ว่า **แม้เราจะอ่านหนังสือมาเยอะ หากไม่นำไปปฏิบัติเราก็เป็นได้แค่...ตู้หนังสือเคลื่อนที่เท่านั้น...**

บุญรัตน์ สุขมาก เขียน

ชุมชน KM

@ เวที KM สัจจร เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.54 ส่วนกลางมีการจัดเวที KM สัจจร ครั้งที่ 4/2554 เกี่ยวกับ การฝึกทักษะการเขียน กลุ่มเป้าหมายก็จะป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางเป็นหลักโดยเป็นการเสริมความรู้ที่ต่อเนื่อง รวม 3-4 ครั้ง (สิ้นปีนี้คงมีงานเขียนออกมาให้อ่านเยอะแน่ ๆ)

@ RW2 เขต 4 จ. ขอนแก่น การจัดเวที RW ครั้งที่ 2 ได้ปิดฉากลงแล้วเมื่อวันที่ 21-22 มิ.ย. 54 โดยเขต 4 จ. ขอนแก่น ซึ่งบรรยากาศสนุกสนาน มีชีวิตชีวา มาก ๆ ได้นิมนต์พระอาจารย์มาเทศน์ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม มีการสอดแทรกหลักคิด หลักงาน หลักการ และหลักชีวิต ได้อย่างน่าสนใจ ไม่มีคนหลับ มีแต่คนหัวเราะชอบใจกันทั้งนั้น (พระพูดเรื่องจริง...พาดพิงแล้วถูกใจ...)

@ ประชุมบอร์ด ทีมเลขา KM ได้จัดประชุม คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 54 ณ ห้อง Operation Room แต่ละกอง/สำนัก/เขต จัดเตรียมข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับความก้าวหน้า KM ของหน่วยงานตนเอง ซึ่งสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนได้อย่างดี ใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่า ๆ ถึงจะจบวาระนี้ (ข้อมูลเพียบ...ทำมากับมือค่ะ.)

@ สร้างงานเด่น กับ KM Online โปรแกรมการบันทึกแผนและรายงานผลการดำเนินงาน KM ของหน่วยงานย่อยได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น มีการโทรศัพท์มาสอบถาม Username และ Password กันทุกระยะ ทีมงาน KA ก็เลยฝากมาบอกว่า ยังงัย ๆ ก็ช่วยประเมินระบบโปรแกรมให้ด้วยนะครึบ...จะได้ทำให้ถูกใจ...ถูกงานครึบ (คนเขียนเหนื่อย...คนใช้สนุก...แต่คนอ่านตาลายคิ...)

นกหัวจุก

ประธาน KM ขอนคย



เวที การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต

ครั้งที่ 2 โดยมี 6 เขต เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ ก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ทราบข่าวจากทีมงานของกองวิจัยฯ ที่เข้าร่วมเวที RW ว่า การจัดเวทีของแต่ละเขตจะมีความหลากหลายในรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาสาระ ความร่วมมือ วิธีการปฏิบัติ และผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ 9 เดือนโดยใช้การแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปข้อมูลร่วมกัน และใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนทนาระหว่างบุคคล/หน่วยงาน และยังได้มีการสอดแทรกหรือเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร จริยธรรม/คุณธรรมและองค์ความรู้ตามสถานการณ์สำคัญ ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในเขตด้วย

จากการที่มีการใช้ KM ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ความต้องการของหน่วยงาน และเพื่อแก้ไขการปฏิบัติงานในองค์กรตามความเป็นจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในกอง/สำนัก/เขตและจังหวัด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในเวที RW (เขต), PW (จังหวัด), DW (อำเภอ) แต่ละหน่วยงานคงจะมีการบันทึกสรุป จัดเก็บ และนำไปสู่การเผยแพร่เพื่อใช้ดำเนินงานต่อไป

สุกัญญา อธิปอนันต์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาางส่งเสริมการเกษตร
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้

KM News Letter

จากการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานกอง/สำนัก/เขตและจังหวัด ที่ได้จัดส่งเอกสารและบันทึกข้อมูลผ่านระบบโปรแกรม KM Online แล้วนั้น ทีมงานก็ได้มีการดำเนินงานต่อเนื่อง คือ มีการประมวลสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมขององค์กร ประกอบด้วย จำนวนองค์ความรู้ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานย่อย รวมทั้งสิ้น ๒๔๘ เรื่อง โดยจำแนกองค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรม รวม ๑๕๒ เรื่อง ๒) องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์กอง/สำนัก/เขต รวม ๔๐ เรื่อง และ ๓) องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ รวม ๑๖ เรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง รวม ๖๒ เรื่อง องค์ความรู้ด้านวิสาหกิจชุมชน รวม ๖๘ เรื่อง องค์ความรู้ด้าน Food Safety รวม ๖๕ เรื่อง และองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ/อื่น ๆ รวม ๕๕ เรื่อง

จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานย่อยในระดับกอง/สำนัก/เขตและจังหวัด บันทึกจัดเก็บเนื้อหาสาระตามชื่อเรื่องที่ได้ระบุไว้ในแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของหน่วยงานตนเอง โดยใช้รูปแบบการเขียนเนื้อหาตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ในการบันทึกเพื่อเผยแพร่ใน DOAE K-Center และประมวลสรุปจำนวนความรู้ดังกล่าวในแบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้ (ดาวโหลดใน <http://km.doe.go.th>) พร้อมทั้งนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานตนเอง DOAE K-Center และจัดส่งเอกสารให้เขตและกรมทราบด้วย ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อจะได้เผยแพร่และประมวลสรุปเป็นภาพรวมขององค์กรด้วยค่ะ...

ภาพกิจกรรม KM

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
(Operation Room)



ผอ.สุกัญญา อธิปอนันต์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา
งานส่งเสริมการเกษตร
(ประธานคณะทำงานฯ)
เป็นประธานในที่ประชุม



ผู้แทนหน่วยงานเตรียมข้อมูล
เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า
ของ KM หน่วยงานตนเอง
ให้ที่ประชุมทราบ

จัดเวที KM สัญจร

ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554

หัวข้อเรื่อง “การฝึกการปฏิบัติการเขียน Mind Map และฝึกทักษะในการเขียน”
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5



ผอ.สุกัญญา อธิปอนันต์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา
งานส่งเสริมการเกษตร
(ประธานคณะทำงานฯ)
เปิดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 4/2554



اونงัว...มาง่า

- ที่ปรึกษา อนันต์ ดิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
- สุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
- บรรณาธิการ ศิริวรรณ หวังดี
- กองบรรณาธิการ สมชาย กุ่มแก้ว/ บุญรัตน์ สุขมาก/ พิชญา อารยานุรักษ์/ ศิริวรรณ หวังดี/ ชีระชัย เข้มพรายดี/ มนัส เสียงก้อง/ สร้อยเพชร
 ตันติรัตนานนท์/ ชฎารัตน ชุมพรีรัตน์/ จตุรงค์ พรหมวิจิตร/ สมมาตร ชาญชัย/ อารมณฺ์ ลิเหลือก/ ยุภาพร แสงแก้ว
- ฝ่ายศิลป์/ออกแบบรูปเล่ม ศิริวรรณ หวังดี / อรพิชญ์ กลั่นจำปา/ ยุภาพร แสงแก้ว
- จัดทำโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์ KM / กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร